
 

140. löggjafarþing 2011–2012. Prentað upp.
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Fyrirspurn
til iðnaðarráðherra um Drekasvæði.

Frá Sigmundi Erni Rúnarssyni.

1. Hvað líður stofnun starfshóps um vinnslu jarðefna á svonefndu Drekasvæði?
2. Hvert hefur samstarf ráðuneytis og sveitarfélaga verið í þessum efnum?
3. Hvert hefur samstarf ráðuneytis og erlendra ríkja verið í þessum efnum?
4. Hverjar eru hugmyndir ráðuneytisins um miðstöð fyrir Drekasvæðið?


